



ประกาศโรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัย เพชรบุรี  
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

เรื่อง รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์  
และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ค่าয় 3 ประจำปีการศึกษา 2557

ตามที่โรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ร่วมกับโรงเรียนมหิตล  
วิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน ได้ดำเนินการจัดค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และ  
วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (รุ่น 1) ค่าয় 1 และ ค่าয় 2 ประจำปีการศึกษา 2556  
ให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 6 จังหวัดที่ผ่านการคัดเลือก ณ โรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัย เพชรบุรี โดย  
มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะกระบวนการของนักเรียนและจุดประกายแนวคิดการทำโครงการตามความสนใจ  
ของนักเรียนไปแล้วนั้น

บัดนี้ทางโรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ได้กำหนดจัดค่าย 3  
ของโครงการขึ้นในระหว่างวันที่ 7-11 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัย เพชรบุรี โดยมี  
วัตถุประสงค์ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกค่าย 2 ทุกคนนำเสนอโครงร่างโครงการในประเด็นที่สนใจ รวมทั้ง  
เข้ารับการฝึกประสบการณ์การทำโครงการที่ห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ดังนั้นทางโรงเรียนจุฬาราช  
วิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริม  
และพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (รุ่น 1)  
ค่าয় 3 จำนวน 95 คน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ให้นักเรียนที่ได้รับการประกาศรายชื่อเข้าร่วม  
โครงการค่าย 3 รายงานตัวยืนยันสิทธิ์โดยส่งแบบฟอร์มการยืนยันสิทธิ์ ผ่านทางช่องทางใดทางหนึ่ง ดังนี้

1. ทางโทรสาร โดยส่งแบบฟอร์มการยืนยันสิทธิ์ทางโทรสาร หมายเลข 032-470293
2. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งข้อมูลไฟล์ของแบบฟอร์มการยืนยันสิทธิ์ที่กรอกครบถ้วนแล้วไป  
ยัง E-mail ของโรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัย เพชรบุรี : pccpheta@gmail.com

ทั้งนี้ให้ดำเนินการส่งแบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2557

กำหนดให้ผู้ปกครองพานักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมค่าย 3 ไปมอบตัวและมอบอำนาจการปกครอง  
นักเรียนในระหว่างการเข้าค่าย ในวันอังคารที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 07.00 – 08.30 น. ณ หอประชุม  
โรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) โดยในส่วนของรายละเอียดกิจกรรม  
และการเตรียมตัวของนักเรียนที่เข้าร่วมค่าย จะดำเนินการประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของโรงเรียนต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2557



(นายชูรัฐ ระหว่างบ้าน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬารัตนราชวิทยาลัย เพชรบุรี

(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)